



ข่าวสาร ศรีพิบูลฯ

ฉบับที่ ๑๓๑ ปีการศึกษา ๒๕๕๔ วันจันทร์ที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๔

ข่าวเด่นในฉบับ

- ☞ พิธีลงนามความร่วมมือ Zero Accident
- ☞ คมส.จัดพิธีปล่อยคาราวานต้านภัยหนาว
- ☞ ควจ.จัดกิจกรรมต้านภัยหนาวครั้งที่ ๗
- ☞ สาขาท่องเที่ยวฯ ได้รับงานวิจัยดีเด่น ๕๔

นิทรรศการสัญจร "๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา"



เมื่อวันที่ ๒๑ ธ.ค.ที่ผ่านมา ณ หอประชุมศรีวชิรโชติ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ฯ พล.ต.ท.นายอำพล เสนาณรงค์ องคมนตรี เป็นประธานเปิดงาน “๘๔ พรรษา ประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” โดย นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยหัวหน้าหน่วยงานราชการ รวมทั้ง ดร.สว่าง ภูพัฒนวิบูลย์ อธิการบดี และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมต้อนรับและร่วมพิธีเปิดงาน นอกจากนี้ อ.นิภารัตน์ กาญจนโชติ ผอ.สำนักศิลปะและวัฒนธรรม จัดการแสดงเทิดพระเกียรติฯ พิธีเปิดงานดังกล่าว

การจัดงานครั้งนี้ สำนักงาน กปร. ร่วมกับสำนักงานราชเลขาธิการ มูลนิธิชัยพัฒนา และสำนักงานประมาณ รวมถึงศูนย์ศึกษาการพัฒนาฯ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริที่สำคัญในภูมิภาคต่างๆ ร่วมกันจัดขึ้น จำนวน ๑๐ ครั้ง โดยครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๑๐ ซึ่งเป็นครั้งสุดท้าย ระหว่างวันที่ ๒๑ - ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔ เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๗ รอบ ๕ ธันวาคม ๒๕๕๔ และเพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจ พระปรีชาสามารถในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ที่มีพระมหากรุณาธิคุณต่อปวงชนชาวไทย ที่มีแนวพระราชดำริในการพัฒนาประเทศให้ประชาชนอยู่ดีมีสุข

ซึ่ง สำนักงาน กปร. จัดนิทรรศการที่มีชีวิต แสดงถึงพระราชอัจฉริยภาพในการคิดค้นวิธีแก้ปัญหาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อันเกิดจากมรดกทางความคิดให้แก่ประชาชน ผ่านโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้วยเทคนิคพิเศษต่างๆ ได้แก่ นิทรรศการความสำเร็จด้านการบริหารจัดการน้ำอย่างเป็นระบบ การสาธิตเกษตรทฤษฎีใหม่ การสร้างฉากจำลองบรรยากาศพื้นที่ของผู้ที่ได้รับรางวัลชนะเลิศการประกวดผลงานตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง รวมถึงผลงานที่สามารถปฏิบัติได้จริงและยั่งยืนจากพิพิธภัณฑ์ที่มีชีวิตจากศูนย์การพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทั้ง ๖ แห่งทั่วประเทศ รวมทั้งการฉายภาพยนตร์เฉลิมพระเกียรติ ๔ มิติ

นอกจากนี้ในช่วงพิธีเปิดมีการถ่ายทอดสดทางสถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยจังหวัดพิษณุโลก เครือข่ายของกรมประชาสัมพันธ์ และจะขยายผลให้เคเบิลทีวีท้องถิ่นรวมถึงวิทยุชุมชนเพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการฯ สำหรับบรรยากาศทั่วไปไม่มีส่วนราชการ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประชาชน นักเรียน นักศึกษา ให้ความสนใจเข้าร่วมชมนิทรรศการสัญจรเฉลิมพระเกียรติฯ อย่างเนืองแน่นตลอดการจัดงานทั้ง ๓ วัน

มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ บริษัท กิจชัยฮอนด้า จำกัด ลงนามความร่วมมือโครงการ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์เริ่มที่ตัวคุณ ZerO Accident”



มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม และบริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด ดำเนินกิจกรรมเพื่อรณรงค์ลดอุบัติเหตุทางถนนในโครงการ “อุบัติเหตุเป็นศูนย์ เริ่มที่ตัวคุณ ZerO Accident” โดยเชิญ ดร.ปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดโครงการ พร้อมด้วย พล.ต.ต.ธรรมบุญ เพชรบุรีกุล ผู้บังคับการสถานีตำรวจภูธรจังหวัดพิษณุโลก ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ อธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม คุณอารักษ์ พรประภา กรรมการบริหาร บริษัท เอ.พี.ฮอนด้า จำกัด พร้อมด้วยบุคลากรมหาวิทยาลัยฯ เข้าร่วมคาราวานรณรงค์สวมหมวกนิรภัยในมหาวิทยาลัย ณ บริเวณด้านหน้าอาคารที่ปวิชฎ มรพส.ส่วนทะเลแก้ว

ซึ่งโครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยและสร้างวินัยจราจรให้แก่บุคลากร นักศึกษาของมหาวิทยาลัยฯ และสร้างความรู้ความเข้าใจในการใช้รถใช้ถนนอย่างถูกต้อง รวมทั้งเสริมสร้างทักษะความชำนาญเพื่อการขับขี่อย่างปลอดภัย อีกทั้งเป็นการสนองนโยบายภาครัฐ ในการลดอุบัติเหตุทางถนน

ดร.สว่าง ภูพัฒน์วิบูลย์ กล่าวว่า “มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ยินดีและเต็มใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการร่วมดำเนินกิจกรรมที่ดีและเป็นประโยชน์ต่อเยาวชน และอย่างที่ทุกคนทราบว่า การเกิดอุบัติเหตุเป็นสาเหตุส่วนหนึ่งมาจากการขับขี่ที่ไม่ถูกวิธี และครั้งนี้ถือเป็นเรื่องที่ดีสำหรับนักศึกษารวมทั้งบุคลากรมหาวิทยาลัย ที่จะได้เรียนรู้วิธีการขับขี่ที่ถูกต้องซึ่งมหาวิทยาลัยจะปฏิบัติอย่างจริงจัง เพื่อลดอุบัติเหตุให้น้อยลง และจะเป็นมหาวิทยาลัย Zero Accident ในที่สุด”

โครงการนี้ จะเริ่มดำเนินการตั้งแต่ปีการศึกษา ๒๕๕๔ นี้ จนถึง ปีการศึกษา ๒๕๕๗ รวมระยะเวลาทั้งสิ้น ๓ ปี และจะมีการประเมินผลงานโครงการร่วมกันระหว่าง กิจชัยฮอนด้าและมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ทุกๆ ๖ เดือน ต่อไป



เมื่อวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๕๔
 ผศ.มงคล อักษรวิเชียร ผอ.สทอ.และคณะ
 นำของขวัญมอบให้แก่อธิการบดี เนื่องใน
 เทศกาลปีใหม่ ๒๕๕๕ ซึ่งอธิการบดี
 ได้ขอพรขอให้ทุกท่านมีความสุขและ
 ประสบความสำเร็จในปี ๒๕๕๕

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จัดกิจกรรมด้านภัยหนาวโรงเรียนท่าหินหาว



เมื่อวันที่ ๒๓ ธ.ค. ๕๔ เวลา ๐๘.๐๐ น. ณ อาคารม.
 ดร.สว่าง ภูพัฒนาวิบูลย์ อธิการบดี เป็นประธานพิธีปล่อยขบวน
 รถโครงการ คมส.ด้านภัยหนาว โดยนำ คณะอาจารย์และ
 นักศึกษาที่เข้าร่วมโครงการฯ จะนำสิ่งของต่าง ๆ ไปมอบและ
 ทำกิจกรรม ณ โรงเรียนท่าหินหาว ต.เนินเพิ่ม อ.นครไทย
 จ.พิษณุโลก

ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ
 ขอให้นักศึกษาภาคปกติ รหัส ๕๑, ๕๒
 ลงทะเบียนอบรมเสริมทักษะความรู้
 โครงการทดสอบความรู้พื้นฐาน ๓ รายวิชา
ตั้งแต่วันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๕๔
 ดูรายละเอียดได้ที่ www.psu.ac.th
 หรือ ติดต่อสอบถามได้ที่ ศูนย์ It
 โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ ต่อ ๙๔๐๒
 หรือ ๐-๕๕๒๖-๗๒๐๒ ต่อ ๑๐๙

ส่งมอบของขวัญร่วมงาน
 งานทอผ้า
ต้อนรับปีใหม่ ๒๕๕๕
 ในงาน
CHRISTMAS DAY PARTY
HAPPY NEW YEAR
2012
 26 ธันวาคม 2554
 17.00 น. เป็นต้นไป
 ณ หอประชุมศรีวชิระโชติ
 สร้างสรรค์ความสุขโดย สโมสรพนักงานเจ้าหน้าที่ฯ

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ บรพส. สนับสนุนพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้า จนได้รับรางวัลโครงการงานวิจัยดีเด่น ปี ๕๕

สาขาวิชาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว คณะวิทยาการจัดการ แจ้งว่า ตลอดระยะเวลา ๓ ปี แห่งการเป็นที่เลี้ยง ฟุ่มพัก ดูแล และสนับสนุนเสริมด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น (CBR : Community Based Research) ของมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงครามให้แก่ชนชายขอบ (ชุมชนมั่งบ้านใหม่ร่องกล้า) จนสร้างการเปลี่ยนแปลงเป็นเมล็ดพันธุ์แห่งปัญญาของแผ่นดินที่สามารถพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนตนเองให้เป็นที่ยอมรับ ต่อสาธารณชนและนักท่องเที่ยว ล่าสุดผลการตัดสินใจจากเมธีอาวุโสของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.) ลงมติให้โครงการพัฒนาการท่องเที่ยวของชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้า ได้รับรางวัลโครงการงานวิจัยดีเด่น ปี ๒๕๕๕ ซึ่งจะเข้ารับรางวัลในวันที่ ๒๕ - ๒๖ มกราคม ๒๕๕๕ ณ โรงแรม Imperial Queen Park กรุงเทพมหานคร

ในปีงบประมาณ ๒๕๕๕ มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ร่วมกับ สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สวก.) พัฒนาชุมชนโบราณเมืองบางซัง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย ชุมชนนครชุม อ.เมือง จ.กำแพงเพชร และเครือข่ายชุมชนเนินเพิ่ม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ให้สามารถจัดการท่องเที่ยวด้วยกระบวนการงานวิจัยเพื่อพัฒนาท้องถิ่น เช่นเดียวกับชุมชนบ้านใหม่ร่องกล้าต่อไป

“วิทยาการร่วมใจ บันน้ำใจต้านภัยหนาว โรงเรียนบ้านหนองแห้ว อ.นครไทย

เมื่อวันที่ ๒๓ - ๒๔ ธันวาคม ๒๕๕๔ ที่ผ่านมา คณะวิทยาการจัดการ จัดกิจกรรมโครงการ “วิทยาการร่วมใจ บันน้ำใจต้านภัยหนาว ครั้งที่ ๗” ณ โรงเรียนบ้านหนองแห้ว ตำบลเนินเพิ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก โดยมีผู้อำนวยการโรงเรียน นักเรียน และผู้ปกครอง ให้การต้อนรับอย่างอบอุ่น สำหรับการทำกิจกรรมช่วยเหลือสังคมครั้งนี้ คณะวิทยาการจัดการ โดยอาจารย์จงกล เพชรสุข รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา พร้อมด้วยคณะคณาจารย์และนักศึกษา นำสิ่งของที่ได้รับบริจาค และอุปกรณ์การเรียนมอบให้โรงเรียนบ้านหนองแห้ว นอกจากนี้ยังได้จัดกิจกรรมนันทนาการต่าง ๆ เพื่อผ่อนคลายให้แก่เด็กนักเรียน และผู้เข้าร่วมกิจกรรม ซึ่งบรรยากาศเต็มไปด้วยความสนุกสนานและเป็นกันเอง สร้างเสียงหัวเราะ รอยยิ้ม และความสุข ให้แก่เด็กนักเรียนได้เป็นอย่างดี ทางคณะจึงขอขอบพระคุณผู้มีจิตศรัทธาที่ได้อุปถัมภ์บริจาคสิ่งของ และผู้ให้การสนับสนุนทุกท่านที่ทำให้กิจกรรมประสบความสำเร็จตามวัตถุประสงค์ทุกประการ มา ณ โอกาสนี้



งานประชาสัมพันธ์ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม

166 หมู่ 5 ต.พลาชัย อ.เมืองพิษณุโลก จ.พิษณุโลก โทร.๐-๕๕๒๖-๗๐๐๐ / แฟกซ์ ๐-๕๕๒๖๗-๑๐๘
<http://www.psu.ac.th> e-mail : kai.viyada@hotmail.com, nida1509@hotmail.com